

บทบรรณาธิการ

เมื่อเรามองดูโลกที่กำลังเคลื่อนไหวย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เราจะพบว่าเครื่องมือทางด้านรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์นั้นสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้อ่านมีการตีความและคิดวิเคราะห์ในแง่มุมด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะแบ่งปันบทความวิจัย และบทความวิชาการที่หลากหลายในวารสารฉบับปฐมฤกษ์นี้ให้แก่ทุกท่าน ดังนี้

บทความวิชาการที่น่าสนใจได้แก่ บทความ "โอรสและตระกูลมาร์กอสในการเมืองฟิลิปปินส์" ซึ่งอภิปรายความสัมพันธ์ของตระกูลมาร์กอสในทางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ บทความ "ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น - บริษัทเทมาเส็ก กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ทศวรรษ 2540 - 2550" อธิบายความร่วมมือกันระหว่างบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นและบริษัทเทมาเส็กและผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว บทความ "การเมืองถ้ำหมูและวัฏจักรเศรษฐกิจการเมือง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งในการเมืองประเทศกรีซและประเทศไทย" ที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองถ้ำหมูและวัฏจักรเศรษฐกิจการเมืองในการเลือกตั้งของประเทศไทย และประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีบทความวิจัย ได้แก่ "ผลกระทบจากความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการ Journey D ของบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดต่อชุมชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย" ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการ Journey D ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางนโยบายและการดำเนินการที่ยั่งยืนในอนาคต และ บทความวิจัย "ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการคดีสิ่งแวดล้อม" วิเคราะห์ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในการจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่หลากหลาย ครอบคลุม และน่าสนใจเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านทุกท่านที่สนใจในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อีกทั้งยังได้เสริมสร้างความรู้และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมผ่านทาง การวิจัยและการเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ ไช่คำ

บรรณาธิการ

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเกษตรศาสตร์